

## สรุปข้อมูลสำคัญของฮ่องกง - ตำรวจ

### ตำรวจ

กองกำลังตำรวจฮ่องกงมีความโดดเด่นในตัวเอง นั่นคือ เป็นหนึ่งในกองกำลังตำรวจที่เก่าแก่ ทว่ามีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1844 มีการพัฒนาบทบาท หน้าที่จากขอบเขตที่กว้างมากครอบคลุมถึงงานด้านอื่น ๆ อย่างเช่น การดับเพลิง เรีอ็นจำ และ การตรวจคนเข้าเมือง ล้วนแล้วแต่เคยเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบของตำรวจในอดีต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 กองกำลังตำรวจมีกำลังพล 27,185 นาย ร้อยละ 18 ของกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง รวมทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือน จำนวน 4,066 คน

กองกำลังตำรวจกองหนุนฮ่องกง (HKAPF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1914 เพื่อเป็นกองกำลังสำรองเพื่อช่วยเหลือ ในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 HKAPF มีจำนวนพลเมืองอาสาสมัครทั้งหมด 3,203 คน บทบาทหน้าที่ของตำรวจกองหนุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน ได้มีการฝึกอบรมกองกำลังกองหนุน เพื่อใช้สนับสนุนกองกำลังประจำ และ ได้ส่งไปประจำการตามลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการตำรวจ

กองกำลังตำรวจได้อุทิศตนเพื่อ ปกป้องความมั่นคงของชาติ ปกป้องชีวิต และทรัพย์สิน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในสังคม กองกำลังตำรวจได้พยายามขอความร่วมมือกับภาคประชาชนและรักษาความเชื่อมั่นจากสาธารณะชนที่มีต่อตำรวจอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฮ่องกงยังคงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกและสังคมที่มีเสถียรภาพที่สุด

**โครงสร้าง:** กองกำลังตำรวจอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บัญชาการตำรวจมีผู้ช่วยคือ รองผู้บัญชาการตำรวจสามท่าน

รองผู้บัญชาการตำรวจหนึ่งท่าน มีหน้าที่ควบคุมดูแลในส่วนของการปฏิบัติงานทั้งหมด อีกหนึ่งท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล และประสานงานการจัดการของกองกำลังตำรวจ อันได้แก่ งานด้านบุคลากร การฝึกอบรม และการบริหารจัดการงานบริการ และรองผู้บัญชาการท่านที่สามรับผิดชอบในส่วนปกป้องรักษาความมั่นคงของชาติ

กองบัญชาการกองกำลังตำรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด หกกองด้วยกันคือ กองยุทธศาสตร์ตำรวจ กองป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและความมั่นคง กองทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารจัดการบริการ กองงานด้านงบประมาณและการเงิน และ ส่วนความมั่นคงของชาติ ในส่วนของการตรวจตราประจำวัน ทิวทั้งฮ่องกงแบ่งเขตการตรวจตราออกเป็นหกเขต อันได้แก่ ฮ่องกงไอร์แลนด์ เกาลูนอีสต์ เกาลูนเวสต์ นิวเทอริทอรี นอร์ท, นิวเทอริทอรี เซาท์ และ ทางทะเล สำนักงานภูมิภาคของแต่ละเขตนั้น

ประกอบด้วย หน่วยงานย่อยอีกหลายหน่วยงาน อันได้แก่ การสืบสวนด้านอาชญากรรม ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การบริหารและจรรยาบรรณ (ยกเว้น เขตการตรวจตราทางทะเล) แต่ละเขตต่างก็ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยอีกหลายหน่วยงานที่มีผู้บัญชาการเขตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลปัญหาการตรวจตราของแต่ละเขตดำเนินงาน ในส่วนของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรถไฟที่ดำเนินการทั่วอาณาเขตฮ่องกงนั้นตกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรลเวย์ดิstrict ( Railway District) ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเขตเกาลูนอีสต์ (Kowloon East Region)

ตำรวจน้ำ (Marine Police) มีกองกำลังเรือรบกว่า 100 ลำ ดำเนินการลาดตระเวนน่านน้ำฮ่องกงที่มีขนาดกว่า 1,641 ตารางกิโลเมตร และ เกาะรอบนอก ๆ ฮ่องกง อีก 261 เกาะ โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของชายฝั่ง และระบบเรดาร์ (ระบบการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการระบุระยะ ความสูง รวมถึงทิศทางหรือความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ) และการแปรกำลังพลเรือรบที่มีประสิทธิภาพสูง ตำรวจน้ำได้มอบบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีที่สุด ให้แก่ชุมชนการเดินเรือหรือขนส่งทางทะเลทั่วอาณาจักร ตำรวจน้ำยังมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยและการรักษากฎหมายภายในน่านน้ำฮ่องกง ซึ่งก็รวมถึง การขัดขวางการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ปราบปรามกิจกรรมลักลอบต่าง ๆ ดำเนินการตรวจค้น และปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง การเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนทางทะเลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางทะเล ตำรวจน้ำ ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้บัญชาการกองนาวิกโยธินในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของศูนย์ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศทั้ง 37 แห่งและความปลอดภัยของท่าเรือขนส่งสินค้าเพื่อตอบสนองต่อการก่อการร้ายหรือ เหตุทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ตำรวจน้ำได้อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการที่มีมูลค่ากว่า 4 พันล้าน เหรียญ ในการปรับปรุงกองกำลังรบให้ทันสมัย ซึ่งก็รวมถึงการนำระบบความตระหนักรู้ในสถานการณ์ทางทะเลเพื่อเพิ่มการประสานร่วมมือกันมาปรับใช้

**ยุทธการ :** หน่วยงานยุทธการ ประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) และ ตำรวจภูธร 6 ภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ

ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น กองกำลังที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายยุทธการต่าง ๆ อันได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงภายใน การรักษาความปลอดภัยเขตชายแดน การจัดการกับระเบิด การจัดการงาน / เหตุการณ์ที่สำคัญ เป็นต้น สำหรับหน่วยยุทธวิธี (PTU) กองกำลังตำรวจมีบริษัทที่จัดตั้งทั้งหมด 7 บริษัท และบริษัทเพื่อจัดอบรมและเทรน 2 บริษัท มีหน้าที่ในการจัดหากำลังพลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการฝูงชนในช่วงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อม ๆ ไปด้วยการต่อต้านอาชญากรรมในแต่ละวัน รวมถึงการจัดการกิจกรรมสาธารณะทั่วทั้งภูมิภาค บริษัทของ PTU ทั้งหมดก็จะเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดตั้งกองกำลังตอบสนองระดับภูมิภาค (Regional Response Contingents) เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานหลักที่สำคัญต่าง ๆ สถานการณ์ความไม่สงบของสาธารณะชนในวงกว้าง และ เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ กองบัญชาการ PTU มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการอบรมด้านความมั่นคงภายใน การจัดการฝูงชน การจัดการเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของภายในกองกำลังตำรวจ เป็นต้น

ฝ่ายสนับสนุน ( Support Wing) มีหน้าที่ดูแลจัดการหน่วยสนับสนุนและกองบัญชาการหน่วยจรรยาจร (TBHQ)

หน่วยสนับสนุน (Support Branch) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน และงานด้านความปลอดภัยของซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งรับผิดชอบงานในส่วนการออกใบอนุญาต และช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต

กองบัญชาการหน่วยงานจรรยาจร (TBHQ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของกองกำลังตำรวจ นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานจรรยาจร ให้ความร่วมมือกับการนำมาปรับใช้และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายดังกล่าว ทางหน่วยงานจะประมวลผลการดำเนินคดีด้านการจรรยาจรทั้งหมด และรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจรรยาจรทั้งหมดไว้ TBHQ ยังให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการจรรยาจร และตรวจสอบแผนการจรรยาจรของท้องถิ่น

อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการ กำหนด สนับสนุนและติดตามให้การศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และ บังคับใช้โปรแกรมต่าง ๆ ดังกล่าว อีกทั้ง ยังมีหน้าที่ในการจัดการกองกำลังพาหนะที่มีจำนวนกว่า 2800 คัน รวมทั้งดูแลพลขับของพาหนะเหล่านั้นด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PR Wing) มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญคือ การขอการสนับสนุนช่วยเหลือในการรักษากฎหมายจากสาธารณชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลแพลตฟอร์ม รวมทั้งการร่วมงานกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในทุกภาคส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของตำรวจได้มีการเผยแพร่ ไปยังสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง

หน่วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (ICTU) ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ เดือนเมษายน 2018 ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 6 องค์กร อันได้แก่ กรมศุลกากรและสรรพสามิต กรมราชทัณฑ์ หน่วยดับเพลิง หน่วยงานการบินของรัฐบาล กองกำลังตำรวจฮ่องกง และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ICTU มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการก่อการร้ายทั่วโลก และให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ ปลัดกระทรวงความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย (CT) ICTU และยังมีหน้าที่ในการจัดให้มีแพลตฟอร์มระหว่างองค์กรเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นสมาชิกในการประสานงานและวิเคราะห์ข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเพิ่มความราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างองค์กรหน่วยงาน ICTU ยังได้จัดให้มีการทบทวนและฝึกอบรมระหว่างองค์กรหน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย(CT)และส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายผ่านการให้บริการความรู้แก่สาธารณชน ICTU ได้มีการจัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการก่อการร้ายผ่านทาง สายด่วน เบอร์ 63-666-999 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายหรือความรุนแรงอีกทั้งได้มีการโปรโมทโดยใช้ชื่อ “Spot and Report” และ “Whole-of-Community” ในการต่อต้านการก่อการร้าย ประชาชนผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะได้รับอามิสินจ้างเป็นเงินรางวัล ภายใต้กลไกการให้รางวัลที่มีอยู่

ในขณะที่หน้าที่การลาดตระเวนในแต่ละวันและการต่อต้านอาชญากรรม จะอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของหน่วยลาดตระเวนย่อย และหน่วยฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการและศูนย์ควบคุมภูมิภาคของแต่ละแห่ง (RCCCs) มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือประสานงานและการจัดวางกำลังของตำรวจภายในภูมิภาค RCCCs ที่จะดำเนินการติดตามการจัดงาน / เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในของแต่ละภูมิภาค และรายงานต่อกองบัญชาการตำรวจ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

หน่วยจรวจระดับภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการสอบสวนอุบัติเหตุ การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจรในแต่ละวัน คณะผู้คุมการจราจรช่วยในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับการจอดรถที่ผิดกฎจราจร และการเปิดเครื่องยนต์ขณะที่ยานพาหนะจอดอยู่ รวมทั้งการควบคุมการจราจร

**อาชญากรรมและความมั่นคงปลอดภัย :** แผนกอาชญากรรมและความมั่นคง มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการบังคับใช้นโยบายของกองกำลังตำรวจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการป้องกันและการสอบสวนอาชญากรรมและความมั่นคง Crime Wing ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนเฉพาะทางจำนวนหนึ่ง หน่วยปฏิบัติการจัดการ มีหน้าที่รับมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมเฉพาะด้าน ในส่วนของหน่วยสนับสนุนพิเศษให้บริการสนับสนุนให้แก่หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกองทัพ และจัดการเรื่องนโยบายในเรื่องต่าง ๆ อันรวมถึง การลวงละเมิดในเด็ก ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองพยาน Security Wing ให้ความคุ้มครองบุคคลระดับ VIP ติดต่อประสานงานกับสถานกงสุล และประสานงานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อันได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานงานความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (CISCC) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการป้องกันและความยืดหยุ่นของกองการให้ความอำนวยความสะดวกผ่านการบริหารความเสี่ยงและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วยการปลูกฝังแนวคิด “Security-by-Design” (ความปลอดภัยออกแบบได้) และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ CISCC มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ในด้านการป้องกัน การตอบสนองและการฟื้นฟู

กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมและกลุ่มแก๊งค์อาชญากรรม (OCTB) ประสานงานกับกองกำลังตำรวจที่มีอยู่ทั้งหมด ในการต่อสู้กับอาชญากรรมร้ายแรง อย่างเช่น การลักลอบขนมนุษย์และการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การให้เงินกู้ยืมระบบ และการทวงหนี้อย่างผิดกฎหมาย การทำบัญชีอย่างผิดกฎหมาย (ปลอมแปลงบัญชี) อาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รวมถึงสถานการณ์การก่อความไม่สงบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ภัยพิบัติครั้งใหญ่ และการโจมตีของผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ยังสืบสวนและกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมและอาชญากรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งค์อาชญากรรม

The Criminal intelligence Bureau (CIB) เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของกองตำรวจสำหรับงานข่าวกรองทางอาญา หน่วยงานนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OCTB และหน่วยงานอื่น ๆ ในกองบัญชาการ Crime Wing รวมทั้งให้การสนับสนุนการก่อตัวของตำรวจในการกำหนดเป้าหมายกลุ่มแก๊งค์อาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านข่าวกรองทางอาญาภายในกองกำลังตำรวจ CIB ยังจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนแนวหน้าด้วย

สำนักงานอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ ( Commercial Crime Bureau) มีหน้าที่สืบสวนคดีอาชญากรรมเชิงพาณิชย์และอาชญากรรมทางการเงินที่ร้ายแรง การปลอมแปลงตราสารการเงิน เอกสารประจำตัว บัตรสำหรับจ่ายเงิน, สกุลเงินและเหรียญสำนักงานนี้ได้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามเขตอำนาจพิจารณา นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยต่าง ๆ ของชุมชน โดยผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย และ ความร่วมมือในหน่วยงานในหลายโครงการริเริ่มป้องกันการถูกหลอกลวง เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2017 หน่วยเฉพาะกิจข่าวกรองการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ( Fraud and Money Laundering Intelligence Taskforce) ร่วมมือกับธนาคารกลางฮ่องกง สมาคมธนาคารฮ่องกง และธนาคารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบ, ป้องกันและหยุดธุรกรรมของอาชญากรรมทางการเงินที่ร้ายแรง และภัยคุกคามจากการฟอกเงินในฮ่องกง ผ่านการประชุมและแลกเปลี่ยนข่าวกรองเป็นประจำ เพื่อยกระดับการดำเนินการต่อสู้กับการหลอกลวงฉ้อโกง และเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณะชนเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงต่าง ๆ ศูนย์ประสานงานต่อต้านการหลอกลวง (Anti-Deception Coordinate Centre) ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคำปรึกษาอย่างทันทีที่ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับประชาชนทั่วไป

ตัวเลขจำนวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักงานอาชญากรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีทางไซเบอร์ (the Cyber Security and Technology Crime Bureau (CSTCB)) ได้ทุ่มเทเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังตำรวจในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติการ นิติเวชดิจิทัล การฝึกอบรม ข่าวกรองและการวิจัย เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์ของฮ่องกง ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายใต้ CSTCB ได้ให้บริการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของภาครัฐ การธนาคารและการเงิน การขนส่ง การสื่อสารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ CSTCB ได้จัดตั้ง Cyber Range เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่น ๆ ด้วย สภาพแวดล้อมได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสถานการณ์จำลองการโจมตีและการป้องกันทางไซเบอร์ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ในฮ่องกง

สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Bureau (NB)) มีหน้าที่สืบสวนและรวบรวมข้อมูลเพื่อพยายามต่อสู้กับคดีที่เกี่ยวข้องกับ คดียาเสพติดร้ายแรง การค้ามนุษย์ การผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายยาเสพติดผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของนานาชาติ เพื่อต่อสู้กับการเคลื่อนไหวของการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกง นำแนวทางจากหน่วยงานต่าง ๆ และแนวทางที่อิงกับชุมชนมาปรับใช้ในการส่งเสริมให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงภัยจากการใช้ยาเสพติด

สำนักงานข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวน (The Financial Intelligence and Investigation Bureau (FIIB)) รับผิดชอบด้าน การสืบสวนคดีฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ประมวลผลและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยและเปลี่ยน ข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานอื่นทั้งในท้องถิ่นและหน่วยงานระหว่างประเทศ และติดต่อประสานงานกับธนาคารต่าง ๆ รวมทั้ง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเฉพาะที่ให้การสนับสนุนบริการทางการเงินและการคลัง FIIB ยังทำงานอย่างใกล้ชิด กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในการต่อต้านการฟอกเงิน กำหนดนโยบายและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งอาณาเขตอย่างไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนการฝึกอบรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักงานประสานงาน (Liaison Bureau (LB)) ทำหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของจีนแผ่นดิน ใหญ่ กรมประสานงานตำรวจของสำนักงานประสานงานของรัฐบาลกลางจีนที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ตำรวจมาเก๊า และตำรวจไต้หวัน LB เป็นตัวแทนของกองกำลังตำรวจในฐานะสำนักงานย่อยของ ตำรวจสากลและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานกลางแห่งชาติจีน ในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างชาติ และสถานกงสุลในท้องถิ่น ตลอดจนจัดการกับคำร้องต่าง ๆ จากขอบเขตอำนาจศาลต่าง ชาติ ที่มีข้อตกลงความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกัน รวมทั้งการจับกุมและส่งมอบตัวผู้กระทำความผิด

The Crime Support Group ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะทางที่ให้บริการด้านเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีอาญา หน่วยงานเหล่านี้รวมถึง สำนักประวัติอาชญากรรม (Criminal Records Bureau) สำนักพิสูจน์ตัวตน (Identification Bureau) กองตรวจ สอบนิติเวชอาวุธปืน (Forensic Firearms Examination Division) หน่วยสืบสวนเหตุการณ์สำคัญและหน่วยสนับสนุนรับมือภัยพิบัติ (Major Incident Investigation and Disaster Support System Unit) หน่วยคุ้มครองพยาน (Witness Protection Unit) หน่วยนโยบาย เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ (Family Conflict and Sexual Violence Policy Unit) นอกเหนือจากนี้ สำนักป้องกันอาชญากรรมยังให้บริการในการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังได้ส่งเสริมความคิดริเริ่มในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อทั่วไปและโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังจัดสัมมนาการป้องกันอาชญากรรม และติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ The Crime Support Group ยังได้เป็นตัวแทนของกองกำลังตำรวจ ในการประสานงานกับแผนกนิติเวชพยาธิวิทยา กรมอนามัยและกองนิติวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการของรัฐบาล

Crime Statistics Office อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Crime Wing Headquarters มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติอาชญากรรม อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำการติดตามผลและแนวโน้มของอาชญากรรมบางประเภท และกำหนดกลยุทธ์การต่อสู้จะป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว นอกเหนือจากนี้ Crime Wing Headquarters ยังทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานความมั่นคงในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องและตอบสนองต่อประเด็นซักถามที่เกี่ยวข้อง

**ฝ่ายบุคคลและการฝึกอบรม :** Personnel Wing (P Wing) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลหลักทั้งหมด อันได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ เงื่อนไขของการให้บริการ งานวินัย พนักงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ

บุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของกองกำลังตำรวจ เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถสูงให้เข้าร่วมงานกับกองกำลังตำรวจ กองสรรหาบุคคลเข้าทำงานของ P Wing ได้จัดกิจกรรมจัดงานและประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้แก่ งานมหกรรมการศึกษาและอาชีพ วันรับสมัครตำรวจและการเสวนาเรื่องอาชีพ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2021 ถึง มิถุนายน 2023 กองสรรหาบุคคลเข้าทำงาน ได้จัดวันสรรหาบุคคลเข้าทำงานและประเมินผล ที่ได้รวมเอาการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและ ทดสอบ แนะนำงานของตำรวจและข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้าทำงานให้แก่สาธารณชนผ่านช่องทางเชิงโต้ตอบ ถึง 6 ครั้ง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ในงาน

กองสรรหาบุคลากร ได้เปิดตัวโครงการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น โครงการพี่เลี้ยงตำรวจ ( Police Mentorship Programme ) โครงการพี่เลี้ยงตำรวจ ( Police Mentorship Programme (Outreach ) โครงการ ACHIEVE ( Project ACHIEVE ) โครงการกองสนับสนุนระดับปริญญาตรี ( Auxiliary Undergraduate Scheme ) และโครงการนักกีฬาเพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้พบปะกับตำรวจที่ปฏิบัติงานและเข้าใจในลักษณะงานของตำรวจที่มีอย่างหลากหลาย

โครงการพี่เลี้ยงตำรวจ ( Police Mentorship Programme ) โครงการพี่เลี้ยงตำรวจ ( Police Mentorship Programme (Outreach ) ได้ถูกรวมเข้าเป็นโครงการเดียวกันภายใต้ชื่อ โครงการพี่เลี้ยงตำรวจ เมื่อปี 2022/2023 โดยแบ่งเป็นสามสายงาน คือ Police Mentorship Programme ( Hong Kong ) สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในฮ่องกง Police Mentorship Programme ( Mainland ) สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศจีน และ Police Mentorship Programme ( Oversea ) สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเข้าร่วมงานกับกองกำลังตำรวจหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยในการยื่นใบสมัคร กองกำลังตำรวจได้จัดให้มีการ “ รับสมัครตรวจโดยตรงจากมหาวิทยาลัย - ฮ่องกง ” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 11 แห่งทั่วทั้งฮ่องกง ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2022 นักศึกษามารถยื่นใบสมัครได้ ณ จุดรับสมัคร ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรตำรวจ และ ตำรวจกองหนุน รวมทั้งผ่านกระบวนการคัดเลือกในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาด้วย

ในการรับสมัครนักเรียนฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมพื้นฐานตำรวจหลังจากที่สำเร็จการศึกษา กองกำลังตำรวจได้ส่งคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานจากกองสรรหาบุคลากร ผู้สอนจากวิทยาลัยตำรวจ และโฆษกฝ่ายจัดหางาน ในปี 2022 และ 2023 เพื่อดำเนินโครงการ “ Hong Kong Police University Recruitment Express – Mainland ” ที่ในประเทศจีน โดยได้เข้าเยี่ยมชมที่ กวางตุ้ง , ฟู่เจี้ยน , ปักกิ่ง และที่ อู๋ฮั่น คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ได้ทำการกระจายข้อมูลรับสมัคร และคัดเลือกผู้สมัคร ณ สถานที่นั้นด้วย

วัตถุประสงค์ก็เพื่อทำการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้บริการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเข้าร่วมงานกับกองกำลังตำรวจ กองสรรหาบุคลากร ได้เปิดตัวโครงการ “ Police Recruitment Buddies Scheme” โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงให้สมัครเข้าเป็นตำรวจ เพื่อดึงดูดสายเลือดใหม่ให้มาสมัครงานกับกองกำลังตำรวจ นอกจากนี้ กองสรรหาบุคลากร ยังได้เปิดตัวโครงการส่งต่อ “ Non-ethnic Chinese (NEC) Referral System) ซึ่งได้ส่งต่อ ผู้สมัครที่ไม่ใช่คนจีนหรือเรียกย่อ ๆ ว่า NEC ที่ยังไม่ผ่านการคัดสรรบุคลากรไปยังหน่วยงานอื่นของตำรวจหรือไปรแกรมอื่น ๆ ในเขตรับผิดชอบต่าง ๆ ของตำรวจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมกองกำลังตำรวจ โดยการเพิ่มความมั่นใจและความสามารถ

กองสรรหาบุคลากรได้มีการทบทวนนโยบายการคัดสรรบุคลากรอยู่เสมอเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถสูง นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นมา ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดที่ด้านถิ่นที่อยู่สำหรับบุคคลที่สมัครตำรวจ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจ สารวัตรตำรวจ และตำรวจกองหนุน ที่ว่า “ ต้องอาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี” เหลือแต่เพียงผู้ที่สมัครจะต้องเป็น “ ประชากรที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของเขตปกครองพิเศษของฮ่องกง” เท่านั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป ข้อกำหนดในการรับสมัครเจ้าพนักงานตำรวจ ว่าที่สารวัตรตำรวจ และ ตำรวจกองหนุน มีการปรับเปลี่ยน ได้แก่ (i) ส่วนสูงและน้ำหนักขั้นต่ำได้ถูกยกเลิกไปเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น (ii) ข้อกำหนดในการทดสอบการมองเห็นโดยไม่มีอุปกรณ์การมองเห็นได้ถูกยกเลิกไป ผู้สมัครสามารถผ่านการทดสอบการมองเห็นโดยใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อช่วยในการมองเห็นก็ได้ ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบการรับรู้สีของตา (ตาบอดสี) ยังคงไว้เหมือนเดิม และ (iii) มีการแนะนำข้อสอบเขียนในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจ (ข้อสอบเขียน) เพื่อช่วยให้ผู้สมัครมีทางเลือกอื่นในการที่จะผ่านข้อกำหนดความสามารถทางภาษาของข้อสอบเขียน ข้อสอบเขียนประกอบด้วย องค์ประกอบของงานตำรวจ จัดทำขึ้นสำหรับคัดสรรผู้สมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อสอบเขียน จะถือว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดความสามารถทางภาษาของตำรวจ และผลของการทดสอบจะมีอายุการใช้งานอย่างถาวร

ธีมของการคัดสรรบุคลากรของกองกำลังตำรวจในปี 2023/24 คือ “ Their Call, Your Calling” โดยคาดหวังเพื่อให้สาธารณชนทราบว่ากองกำลังตำรวจจะทำการดูแลประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีการเลือก “ โฆษกของกรมคัดสรรบุคลากร” ห้า ท่านที่มาจากภูมิภาคที่ต่างกัน รวมทั้งได้มีการผลิตวีดีโอ และโปสเตอร์การรับสมัครตำรวจภายใต้ธีมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบ

P Wing เป็นแนวหน้าของการส่งเสริมวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกกองกำลังตำรวจ ในปี 2023 กองกำลังตำรวจได้รับรางวัล “ 15 Years Plus Caring Organization Logo” จากหน่วยงาน Hong Kong Council of Social Service เพื่อเป็นการยกย่ององค์กรในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดูแลพนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของงานเพื่อสังคม กองบริการอาสาสมัครของกองกำลังตำรวจฮ่องกง พร้อมด้วยทีมตำรวจอาสา จำนวน 23 ทีม ให้บริการแก่ชุมชน เป็นจำนวนชั่วโมงมากกว่า 23 000 ชั่วโมงในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ในรอบที่ 5 ของโควิด-19 เมื่อปี 2022

วิทยาลัยตำรวจฮ่องกง ( The Hong Kong Police College (HKPC)) ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ (College Headquarters (HQs)) และแผนกการสอนอีก 3 แผนก อันได้แก่ แผนกกว่าด้วยการฝึกอบรมเบื้องต้น (The School of Foundation Training) แผนกกว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร (The School of Professional Development) และแผนกการเรียนการสอนเฉพาะทาง (The school of Specialized Learning) HKPC มีความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมทัศนคติที่จำเป็น ความรู้และทักษะให้กับบุคลากรตำรวจ สำหรับใช้ในการรับใช้กองกำลังตำรวจด้วยเกียรติยศ หน้าที่และความจงรักภักดี

แผนกกว่าด้วยการฝึกอบรมเบื้องต้น (The School of Foundation Training) มีการจัดให้มีการอบรมการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความสามารถและมีกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แนวหน้า เมื่อในปี 2022 HKPC ได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก และหน่วยงานของรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองสถานะของระบบของโปรแกรมการศึกษา ( Programme Area Accreditation ) ซึ่งให้การรับรองหลักสูตรที่จัดให้มีการสอนภายใต้ HKPC หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคง โดยรับรองถึงกรอบคุณวุฒิระดับ 5 จนถึงปัจจุบันนี้ HKPC ได้มีการรับรองหลักสูตรภายในกองกำลังตำรวจทั้งหมด 18 หลักสูตร ผ่านกลไกการประกันคุณภาพที่แข็งแกร่งและระบบการรับรองโปรแกรมการเรียนรู้อัจฉริยะที่จัดขึ้นภายในองค์กร

แผนกพัฒนาอาชีพ ( The School of Professional Development ) ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในการบริการและจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในท้องถิ่น, ในแผ่นดินใหญ่ และหลักสูตรสายวิชาชีพในต่างประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและบริหาร ในหัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวกับงานตำรวจ โคนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย, มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เริ่มดำเนินการในปี 2021, HKPC กับ Tsinghua University ได้เปิดตัวหลักสูตรบริหารรัฐกิจ พาร์ทไทม์ ระยะเวลาเรียน 2.5 ปี สำหรับตำรวจและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานอื่น ๆ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว

HKPC ยังคงได้สำรวจหาช่องทางโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเจ้าพนักงานในเรื่องของการบริการสาธารณะระดับชาติ ( National Affairs ) และการพัฒนากลยุทธ์ พร้อมไปกับการเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพของพวกเขา

แผนการเรียนการสอนเฉพาะทาง ( The School of Specialised Learning ) ประกอบด้วยแผนกปฏิบัติการสามแผนก และศูนย์อยู่สี่แห่ง ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง และความสามารถที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมนักสืบ การฝึกอบรมการขับรถตำรวจและการจราจร การฝึกอบรมผู้สอน การฝึกอบรมภาษาและการฝึกอบรมความสามารถทางจิตวิทยา ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อความสมบูรณ์แบบวิชาชีพ HKPC ใช้เทคโนโลยีและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การจัดการความรู้ และ นวัตกรรมข้อมูลที่ไม่ยังเป็นทางการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกอบรม

สำนักงานใหญ่วิทยาลัย ( College Headquarters (HQs) ) รับผิดชอบในเรื่องของ การจัดทำหลักสูตรแผนการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การบริหาร (Administrative) และทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง การประสานในเรื่องการแต่งตั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาที่ติดตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของคำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้ง ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ สำนักงานใหญ่วิทยาลัย HQs ยังได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่อบรมของ HKPC เป็นประจำ ในเดือนกรกฎาคม 2022 สมานติบัญญัติได้อนุมัติเงินต้นสำหรับการก่อสร้าง สถานที่ฝึกอบรมตำรวจแห่งใหม่ที่ Kong Ng a Po ทั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมและโยกย้ายสถานที่ฝึกอบรมตำรวจที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งเขต New Territories มาไว้รวมกัน เพื่อเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวกัน และในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะได้เอาที่ดินดังกล่าวในเขต Kwu Tung และ Fanling ไปใช้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย หรือใช้ในเรื่องอื่น ๆ การก่อสร้างยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าศูนย์ฝึกอบรมแบบบูรณาการของวิทยาลัยตำรวจ ( HKPC Intergrated Training Centre ) แห่งใหม่นี้จะสร้างเสร็จและใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2026

สร้างบนรากฐานที่มั่นคง HKPC ยังคงคว้ารางวัลทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติมากมาย อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรางวัล Global and Hong Kong Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Awards 2022 หนึ่งรางวัลเหรียญทองแดงจากงาน Learning Technologies Awards 2022 หนึ่งรางวัลเหรียญทองแดงจากงาน Galaxy Awards 2022 หนึ่งรางวัลเกียรติยศในงาน Astrid Awards 2023 และหนึ่งรางวัลเหรียญเงินและหนึ่งรางวัลเหรียญทองแดงในงาน Questar Awards 2023 กองกำลังตำรวจยังได้รับรางวัลผู้พัฒนากำลังคน ( Manpower Developer ) จากคณะกรรมการการฝึกอบรมพนักงาน ( Employee Retraining Board) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2013

**บริการการจัดการ :** แผนกบริการการจัดการได้ระบบการจัดการโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ ( Information Systems Wing ) และฝ่ายคุณภาพการบริการ ( Service Quality Wing )



ฝ่ายระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยสำนักบริการดิจิทัลงานตำรวจ ที่ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและ (Innovation and Solution Lab (ISLAB) สาขาเทคโนโลยีข้อมูล ( Information Technology Branch ) และสาขาการสื่อสาร (Communication Branch )

สำนักบริการตำรวจดิจิทัล ( Digital Policing Service Bureau ) ประกอบด้วย กองบริการดิจิทัล ( Digital Services Division) กองตรวจอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Police Division ) , กองรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนระบบ (System Security and Support Division) และ กองระบบหลัก ( Major Systems Division ) กำหนดและประสานงานแผนการงานตำรวจดิจิทัล รวมทั้งการริเริ่ม และรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของกองกำลังตำรวจด้วย หน่วยงานดังกล่าวยังช่วยกองกำลังตำรวจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่งานบริการด้านตำรวจผ่านทางดิจิทัลโซลูชัน ต่าง ๆ อย่างเช่น อีเซอร์วิส ( E-Service ) และโมบายแอป ( Mobile Applications )

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและ ( Innovation and Solution Lab (ISLAB)) มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกองกำลังตำรวจในยุคดิจิทัลนี้ ปัจจุบัน ทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการทำงานในห้าประเด็นหลัก ได้แก่ ดาต้าทรานส์ฟอร์มเมชัน ( Digital Transformation ) ดาต้าอนาไลติกส์ ( Data analytics ) ซอฟต์แวร์และซิสเต็มเทคโนโลยี (software and system technology) โมบายเทคโนโลยี และโมบายแอปพลิเคชัน ( mobile technology and mobile application ) และ เทคโนโลยีเกิดใหม่ ( Emerging Technology) ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และได้้นำเอาวิธีการรวมเอาความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันมาใช้ ISLAB ได้ช่วยกองกำลังตำรวจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเข้าใจปัญหาของการใช้เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการบริหาร การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการสื่อสาร และระบบการดำเนินงาน เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละวันของกองกำลังตำรวจ และสมาชิกของกองกำลังตำรวจทั้งหมด

สาขาการสื่อสารออกแบบ จัดทำ ซ่อมบำรุงและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและเครื่องมือการสื่อสารของกองกำลังตำรวจทั้งหมด รวมถึง วิทยุ วิดีโอ อุปกรณ์เครื่องช่วยนำทาง เรดาร์ตรวจจับความเร็ว โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สำนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงปืน นอกจากนี้ยังดำเนินการศูนย์ควบคุมการสื่อสารเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การสนับสนุนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่กองกำลังตำรวจและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร

ฝ่ายงานด้านคุณภาพการบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นหัวหอกในการริเริ่ม การปรับปรุงคุณภาพของงานบริการทั้งที่ให้กับสาธารณะและสมาชิกของกองกำลังตำรวจ รวมทั้งคัดสรรความเป็นเลิศในการให้บริการและการจัดการคุณภาพในกองกำลังตำรวจทั้งหมด ฝ่ายงานนี้ประกอบด้วยสาขาทั้งหมดสามสาขา : สาขาการทบทวนผลการดำเนินงาน ( PRB ) สาขาการวิจัยและตรวจสอบ ( RIB ) และ สาขาปรับปรุงการเรียนรู้และการสืบสวดยภายในองค์กร (C&IB)

PRB มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนารอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองกำลังตำรวจ การจัดโยกย้ายบุคลากรตามทิศทางเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมของกองกำลังตำรวจและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกองกำลังตำรวจในเรื่องของคุณภาพการบริการ

RIB มีหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในเรื่องกิจกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ตลอดจนดำเนินการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน และภาพลักษณ์ของกองกำลังตำรวจ

C&IIB ประกอบด้วยสำนักงานรับฟังคำร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานตำรวจ (CAPO) สำนักงานตรวจสอบภายในองค์กร (IIO) และ กลุ่มปฏิบัติการตรวจสอบความซื่อสัตย์ (IAAG) CAPO มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบและติดตามผลการร้องเรียนที่สาธารณชนได้ร้องเรียนพฤติกรรมของสมาชิกของกองกำลังตำรวจ การตรวจสอบของ CAPO และการจัดการคำร้องเรียนจะดำเนินการโดยสหภาพตำรวจเรือนหน่วยงานอิสระ (Independent Police Complaints Council) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการร้องเรียนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ ติดตาม อย่างเต็มที่และเป็นกลาง IIO มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนและติดตามข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติไม่ชอบอย่างร้ายแรง และการทุจริตคอร์รัปชันของสมาชิกของกองกำลังตำรวจ ตลอดจนการส่งเสริมกรอบการจัดการความซื่อสัตย์บูรณาการของกองกำลังตำรวจในการเพิ่มคุณค่าของกองกำลังตำรวจ IAAG ดำเนินการสอบสวนเชิงรุกต่อการประพฤติน่าสงสัยอย่างรุนแรง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ที่สมาชิกของกองกำลังตำรวจได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ระบุและแก้ไขความเสี่ยงเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของโครงสร้าง และเพิ่มการระมัดระวังในการจัดการควบคุมดูแล

**การเงิน การบริหาร และการวางแผน :** Finance Wing มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านการเงิน การพิสูจน์บัญชี และให้การสนับสนุนบริการ การจัดการร้านค้า และการตรวจสอบภายในของกองกำลังตำรวจ The Administration Wing มีหน้าที่ในการดูแลจัดการเจ้าหน้าที่พลเรือนและเรื่องการจัดตั้งกองทัพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (Planning and Development Branch (P&D)) รับผิดชอบในแผนงานกลยุทธ์สหพันธ์ทางยุทธศาสตร์ของกองกำลังตำรวจ P&D รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของตำรวจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาคารสถานที่ของตำรวจในอนาคต เพื่อตอบสนองความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากรในฮ่องกง และความต้องการในการปฏิบัติงานของตำรวจ อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลการซ่อมบำรุงขนาดใหญ่และปรับปรุงอาคารตำรวจและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

**ความมั่นคงของชาติ :** หน่วยงานความมั่นคงของชาติ (National Security Department (NSD)) มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข่าวกรองและวิเคราะห์ข่าวกรอง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ วางแผน ประสานงานและบังคับใช้มาตรการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันความมั่นคงของชาติ; สอบสวนความผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ; ดำเนินการสอบสวนการแทรกแซงและทบทวนความมั่นคงของชาติ; ดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงของชาติที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการเพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ของฮ่องกง (Committee for Sageguarding National Security of the HKSAR); และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

นอกเหนือไปจากที่มีการดำเนินการสายด่วนเพื่อให้ประชาชนให้ข้อมูล หรือแจ้งความคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ NSD ยังได้บัญญัติอย่างเป็นทางการใน WeChat เมื่อ 1 สิงหาคม 2022 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ข้อมูลกว่า 500 000 ชิ้น ได้รับมานับตั้งแต่มีการจัดตั้งสายด่วนเป็นต้นมา